

4-2006 Người Kitô Giáo Hãy Cùng Nhau Chống Lại Mọi Kẻ Thù Địch Trong Thế Giới Hôm Nay

NGƯỜI KITÔ GIÁO HÃY CÙNG NHAU CHỐNG LẠI MỌI KẸ THÙ ĐỊCH TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

Trong thế giới hôm nay, người Kitô giáo chúng ta đang phải chống lại nhiều kẻ thù địch khắp nơi như các nước Rwanda, Burundi, thuộc Phi Châu, Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Nam Dương, thuộc Á Châu, một số nước trong khối Á Rập và Âu Châu hiện nay như Kosovo, Bosnia và một vài nước trong khối Liên Xô trước đây, nhưng tất cả kẻ thù địch của người Kitô giáo đều thất bại, bởi vì niềm tin của người Kitô giáo, luôn luôn can đảm tuyên xưng và chống lại tất cả mọi thứ thù địch, mọi thứ đe dọa của nền văn hóa sự chết, cho dù phải chết như em Cassie, một học sinh của trường trung học Columbine, Denver, Colorado đã can đảm tuyên xưng niềm tin Kitô giáo ngay lúc mũi súng ấn vào đầu em và hỏi em có tin vào Đức Giesu Kitô không? Em Cassie đã can đảm nói lớn "tôi tin" sau đó các bạn em nghe một tiếng súng nổ chấm dứt cuộc đời non trẻ của em Cassie, nhưng em đã trưởng thành trong đức tin và đã trở nên người chết cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Người Công Giáo chúng ta luôn luôn được Giáo Hội hướng dẫn và nhắc nhở hãy tin vào Thiên Chúa là Cha toàn năng, tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình, tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đến trần gian để cứu chuộc nhân loại khỏi chết vì tội lỗi, và tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Tình Yêu Thiên Chúa kết hợp và hướng dẫn đời sống đức tin của người Kitô Hữu, nhưng có bao nhiêu người Kitô hữu có can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô cho dù phải chết như em học sinh Cassie? Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để người Công Giáo chúng ta sẵn sàng thứ khí giới "Đức tin" để chiến đấu với những kẻ thù địch? Phải chăng chúng ta chỉ xác tín niềm tin bằng thứ linh cảm và không đặt nặng những tư tưởng trong Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày và cho rằng đọc và học Kinh Thánh là truyền thống của người Tin Lành? Do đó người Công Giáo thường không quan tâm đến việc đọc và học Thánh Kinh để khám phá ra chân lý của niềm tin và nuôi dưỡng niềm tin cho vững vàng. Người Công Giáo, người Tin Lành hay Chính Thống Giáo, Anh Giáo đều theo một thuyết "Nhất Thần" đặt niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi cho nên không có sự tranh luận nào về căn bản của Đức Tin. Tuy nhiên trong thực tế đời sống đã tạo ra những khác biệt miễn cưỡng để đi đến một vài bất đồng quan điểm, Theo Công Đồng Vatican II về "các nguyên tắc Hiệp Nhất" có ghi rằng: "Dù người Công Giáo chúng ta tin rằng các anh em ly khai có khiếm khuyết, nhưng chính những Giáo Hội và các cộng đoàn tách riêng ấy vẫn chưa trở thành vô nghĩa và vô giá trị trong mầu nhiệm cứu rỗi", vì thế người Công Giáo chúng ta tin rằng cho dù là người Công Giáo, Tin Lành hay giáo phái tách biệt nào khác cũng cần thiết phải có lòng trung thành để kết hợp những cái khác biệt để cùng đứng bên cạnh nhau đối diện và chống lại mọi kẻ thù địch. Như chúng ta biết, em học sinh Cassie tại trường Trung Học Columbine, em không phải là người Công Giáo, em là một người trẻ được sinh ra trong một gia đình có niềm tin Kitô Giáo, nhưng nhiều năm trước đây cặp vợ chồng cha mẹ em này đã chìm đắm thời niên thiếu trong thứ văn hóa hoàn toàn thế tục. Cassie được sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh gia đình và xã hội hôm nay, nhưng em Cassie đã tìm gặp Đức Giêsu Kitô trong một nghi thức phụng vụ Thánh Kinh của Giáo Hội Tin Lành và Đức Kitô đã biến đổi đời sống của em Cassie, em hoàn toàn trở lại với Ngài và tuyên xưng niềm tin vào Ngài. Có một điều lạ nơi em Cassie là em không hoàn toàn là người Công Giáo và cũng không hẳn là người Tin Lành, một lý do đơn giản nơi Cassie là em không phản đối bất cứ điều gì về niềm tin, em là một người trẻ, một tâm hồn trẻ ngưỡng mộ đời sống của Đức Kitô và em đã đi tìm tình yêu của Ngài trong đời sống hằng ngày và vào ngày 20/4/99, tên sát nhân đã cho em 3 giây để suy nghĩ, để lựa chọn ai là người em sẽ hoàn toàn tin tưởng và phục vụ? Em đã chọn Đức Kitô, Đấng không hề khác biệt giữa niềm tin của người Công Giáo hay Tin Lành và em đã tử vì đạo như người Công Giáo vậy. Người Công Giáo chúng ta tin rằng em Cassie không cô đơn cũng như các em học sinh cùng chết với Cassie không cô đơn vì bị chia cắt bởi niềm tin Công Giáo hay Tin Lành, nhưng em đã tin vào Đấng Kitô duy nhất cho tất cả những ai tin vào Ngài. Vì tất cả đều được cứu mang cùng một dòng máu cứu chuộc, cùng tuyên xưng một Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng chung hưởng vui, buồn với tha nhân hơn là vui trong thứ văn hóa sự chết đã biến con người thành công cụ giết người. Với tư tưởng cùng một Cha chung trên trời thì sự khác biệt giữa người Công Giáo và Tin Lành không còn cảm thấy xa xôi hơn là giữa người Kitô giáo và Do Thái giáo, và cũng minh chứng rằng đời sống của người Kitô giáo